

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  
THƯ VIỆN TỈNH THÁI NGUYÊN



**LƯỢC THUẬT**  
**THÔNG TIN VỀ THÁI NGUYÊN**  
**QUA BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG**  
*Tháng 3 năm 2024*

I. CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI .....	1
II. PHÁP LUẬT .....	8
III. KINH TẾ .....	10
IV. VĂN HÓA, GIÁO DỤC, Y TẾ, THỂ DỤC THỂ THAO .....	13

*Chịu trách nhiệm nội dung:*

**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
**Hà Mai Hiên**

*Lược thuật, in và phát hành tại:*

**THƯ VIỆN TỈNH THÁI NGUYÊN**  
Số 29, đường Bến Tượng, TP. Thái Nguyên  
Email: [thuvienthainguyen@yahoo.com.vn](mailto:thuvienthainguyen@yahoo.com.vn)  
Website: [thuvienthainguyen.vn](http://thuvienthainguyen.vn)  
ĐT: 0280 3855310 - 3856001 - 6253036

## I. CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

**1. NGUYỄN THANH GIANG. Hội Cựu Chiến binh tỉnh Thái Nguyên: Gặp mặt các ban liên lạc / Nguyễn Thanh Giang // Cựu Chiến binh Việt Nam. - ngày 06 tháng 3 năm 2024. - tr. 14**

Ngày 28/02/2024, Thường trực Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị gặp mặt các Ban liên lạc truyền thống (BLL) trong tỉnh nhằm đánh giá kết quả phối hợp hoạt động năm 2023; thông tin một số tình hình nổi bật về quốc phòng - an ninh, kinh tế - xã hội và định hướng công tác tuyên truyền, phối hợp hoạt động năm 2024. Tới dự có đại biểu lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh và đại diện 56 BLL. Đến nay, toàn tỉnh có 56 BLL cấp tỉnh, 251 BLL cấp huyện với trên 13 nghìn hội viên CCB, Cựu QN tham gia sinh hoạt. Các BLL đều hoạt động đúng quy chế; luôn là cầu nối gắn kết tình cảm đồng chí, đồng đội; động viên giúp đỡ lẫn nhau trên mọi lĩnh vực; tích cực tham gia các phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” gắn với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động địa phương phát động. Tại hội nghị, Thường trực Hội CCB tỉnh kêu gọi cán bộ, hội viên các cấp, các BLL truyền thống tiếp tục tuyên truyền vận, động các thế hệ CCB đoàn kết, phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của Hội trong mọi hoạt động và gương mẫu trong cuộc sống...

**2. DŨNG MINH. Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện / Dũng Minh // Công an nhân dân. - ngày 06 tháng 3 năm 2024. - tr. 3**

Ngày 05/3/2024, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm huyết học truyền máu - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Hiến giọt máu đào - trao đời sự sống”. Tại chương trình, đã có trên 700 CBCS các đơn vị cấp phòng thuộc Công an tỉnh, Công an TP. Thái Nguyên, Công an huyện Đồng Hỷ, Công an TP. Sông Công, Công an TP. Phổ Yên tham gia hiến máu. CBCS đã được Ban tổ chức thông tin về lợi ích và nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu phục vụ công tác cấp cứu người bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, cũng như CBCS trong lực lượng Công an... Kết thúc Ngày hội, Ban tổ chức đã thu được 363 đơn vị máu đảm bảo tiêu chuẩn... Hoạt động hiến máu thể hiện tinh thần nhân ái, nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng; tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về trách nhiệm trong công tác hiến máu tình nguyện; góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu cấp cứu điều trị cho người bệnh cũng như bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

**3. SÔNG THAO. Hội Người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên: Đoàn kết, chủ động, nâng cao chất lượng phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” / Sông Thao, Hoàng Nam // Người cao tuổi. - ngày 08 tháng 3 năm 2024. - tr. 5**

Năm qua, Hội (Người cao tuổi) NCT tỉnh Thái Nguyên với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo cùng sự nỗ lực phấn đấu và tập trung thực hiện tốt các phong trào, hoạt động, hoàn thành xuất sắc những chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Phát huy mạnh mẽ vai trò NCT trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2024, Hội NCT tỉnh tiếp tục xây dựng tổ chức Hội NCT vững mạnh, triển khai các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn; phấn đấu có 95% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa và hội viên đạt danh hiệu “Tuổi cao - Gương sáng”. Tích cực tham gia phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội; đẩy mạnh phong trào NCT chung tay xây dựng gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu... Tổng kết phong trào NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở theo hướng dẫn của Trung ương Hội. Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau...

**4. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,63%** // Nhân dân. - ngày 13 tháng 3 năm 2024. - tr. 11

Hướng tới mục tiêu phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, các cấp, ngành trong tỉnh đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trong 2 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh tiếp nhận 96.093 hồ sơ thủ tục hành chính; đã xử lý 84.818 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,63%. Đáng chú ý là tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến toàn trình của các sở, ban, ngành của tỉnh đạt 98,9%.

**5. T. HẢI. TP. Thái Nguyên: Hội thẩm nhân dân góp phần quan trọng trong công tác xét xử** / T. Hải // Công lý. - ngày 15 tháng 3 năm 2024. - tr. 5

Với vai trò là người đại diện tiếng nói của nhân dân trong việc giải quyết vụ án, vụ việc của Tòa án, đội ngũ Hội thẩm nhân dân (HTND) TP. Thái Nguyên có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần đảm bảo tính công bằng, khách quan của pháp luật. Năm 2023, các HTND đã trực tiếp tham gia cùng TAND thành phố xét xử 729 vụ án các loại. Tính bình quân, mỗi HTND là cán bộ hưu xét xử khoảng 70 vụ, mỗi Hội thẩm là cán bộ đương nhiệm tham gia xét xử từ 15-16 vụ, không có HTND nào vi phạm các nguyên tắc xét xử, vi phạm pháp luật, không có vụ án nào bị hoãn phiên tòa vì lý do HTND. Với những kết quả đạt được, năm 2023 có hai HTND của Tp. Thái Nguyên được nhận Bằng khen của Chánh án TANDTC; 8 HTND được nhận Giấy khen của Chánh án TAND tỉnh. Ông Phạm Lành, Trưởng Đoàn HTND TP. Thái Nguyên cho biết: Với sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, hoạt động của HTND ngày càng được nâng cao. Khi được phân công làm nhiệm vụ xét xử, các Hội thẩm thực hiện đúng chức năng,

thảm quyền theo quy định của pháp luật, có quan điểm rõ ràng, độc lập, góp phần cùng Hội đồng xét xử đưa ra phán quyết đúng quy định pháp luật...

**6. T. N. Thái Nguyên: Đổi mới hoạt động kết nối cung - cầu lao động /**  
T. N // Lao động xã hội. - ngày 17 tháng 3 năm 2024. - tr. 11

Để gắn kết giữa người lao động (NLĐ) và doanh nghiệp (DN), Sở Lao động, Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương, DN tổ chức thành công “Tuần cao điểm kết nối cung - cầu lao động” thu hút hàng trăm DN và NLĐ tham gia. Toàn tỉnh có gần 86.000 NLĐ đang làm việc trong các khu công nghiệp Thái Nguyên, giảm gần 4.800 NLĐ so với cùng kỳ các năm trước. Để thúc đẩy thị trường lao động, Sở LĐ-TB&XH Thái Nguyên đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương, DN tổ chức thành công “Tuần cao điểm kết nối cung - cầu lao động” với gần 20 hoạt động, thu hút hơn 180 lượt doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học; đưa ra hơn 20.000 chỉ tiêu tuyển dụng, hơn 7.000 chỉ tiêu tuyển sinh; hơn 1.000 người được giới thiệu, kết nối việc làm và tuyển sinh học nghề; hơn 2.000 NLĐ tham gia phỏng vấn trực tuyến tại các điểm cầu, gần 600 NLĐ đạt sơ tuyển. Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) tỉnh đã tổ chức 66 ngày hội việc làm cấp huyện, phiên giao dịch cấp xã, hội nghị tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm. Kết quả, gần 42.000 NLĐ được tư vấn, giới thiệu việc làm, đạt 139% kế hoạch năm. Hơn 4.800 NLĐ được giới thiệu việc làm, đạt 107% kế hoạch năm. Thông qua các phiên giao dịch việc làm, hơn 1.300 NLĐ được cung ứng cho DN, đạt 104% kế hoạch năm. Bà Phạm Như Thùy, Giám đốc Trung tâm DVVL Thái Nguyên cho biết: “Xác định công tác phổ biến thông tin thị trường lao động có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm, trung tâm luôn tạo điều kiện cho NLĐ được tiếp cận và trao đổi thông tin về nhu cầu việc làm, DN được thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động tại trung tâm và các hoạt động giao dịch các cấp tại địa phương; đồng thời, hỗ trợ đưa tin tuyển dụng lao động của các DN hàng ngày trên các phương tiện truyền thông xã hội, như: Fanpage, Zalo official, Thái Nguyên ID... nhằm cung cấp thông tin kịp thời đến NLĐ. Hàng năm, trung tâm đã tiếp nhận thông tin tuyển dụng của trên 200 lượt DN; giới thiệu việc làm và kết nối NLĐ với trên 70 lượt đơn vị, tổ chức, DN...

**7. HẢI HẰNG. Điểm sáng về xây dựng Công an phường kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên / Hải Hằng // Công an nhân dân. - ngày 17 tháng 3 năm 2024. - tr. 3**

Thời gian qua, Công an phường Thắng Lợi (TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, nâng cao chất lượng các mặt công tác và trở thành đơn vị đầu tiên của tỉnh được công nhận Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Từ khi triển khai thí điểm

xây dựng "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị", tình hình an ninh trật tự ở địa phương càng đi vào nền nếp, ổn định. Trung tá Dương Đình Thơm, Trưởng Công an phường cho biết: Hiện, Công an phường có 5 cán bộ, chiến sĩ. Sau khi được lựa chọn làm điểm, Công an phường Thắng Lợi đã tham mưu cho Công an thành phố, Đảng ủy, UBND phường cách làm phù hợp. Đảng ủy phường ban hành nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch triển khai 20 tiêu chí trong Bộ tiêu chí tạm thời của Bộ Công an về xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Đồng thời phân công, bố trí chỉ huy, cán bộ một cách khoa học để vừa đảm bảo trực ban tiếp công dân, vừa thực hiện tốt các mặt công tác... Sau thời gian thực hiện điểm xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, Công an phường Thắng Lợi đã đạt 20/20 tiêu chí theo Bộ tiêu chí tạm thời của Bộ Công an. Hiện, trên địa bàn không phát sinh các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, không có tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, không phát sinh người nghiện ma túy mới...

**8. Gần 90% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn // Nhân dân.** - ngày 20 tháng 3 năm 2024. - tr. 11

Từ đầu năm đến nay, TP. Phổ Yên tiếp nhận trên 10.000 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC). Trong đó, 9.326 hồ sơ đã được giải quyết (số giải quyết trước hạn là 8.353 hồ sơ, chiếm gần 90%; hồ sơ giải quyết đúng hạn là 783 và số quá hạn là 190). Nhằm góp phần hiện đại hóa công tác cải cách hành chính, cùng với thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, TP. Phổ Yên đã quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp trụ sở làm việc của Bộ phận Một cửa thành phố và các xã, phường; Đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm trong giải quyết TTHC; ban hành nội quy, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo hoạt động hiệu quả...

**9. ĐỨC ANH. Các địa phương tiếp tục mừng thọ người cao tuổi / Đức Anh // Người cao tuổi.** - ngày 20 tháng 3 năm 2024. - tr. 2

Với phương châm “sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội”, năm qua, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng củng cố về mặt tổ chức, phát triển hội viên, xây dựng các chi hội. Các hoạt động chăm sóc về vật chất, tinh thần và sức khỏe NCT được duy trì và quan tâm thực hiện. Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, toàn tỉnh có gần 35.000 NCT được mừng thọ, chúc thọ. Trong đó, 32.569 NCT tròn 70, 75, 80, 85 tuổi; 2.237 cụ tròn tuổi 90, 95, 100 và trên 100 tuổi. Việc tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ tại các địa phương đều trang trọng, thể hiện sự tôn vinh, quan tâm chu đáo đến NCT. Ông Nguyễn Thế Đề, Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh chia sẻ: Mừng thọ là nét đẹp truyền thống của dân tộc, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc quan tâm, chăm lo và tạo điều kiện 1 nhằm khích lệ

NCT tiếp tục có những cống hiến tích cực và thực sự là “Cây cao bóng cả” trong gia đình cũng như xã hội.

**10. HOÀNG THẢO NGUYỄN. Thái Nguyên triển khai 11 dự án đầu tư hạ tầng giao thông /** Hoàng Thảo Nguyễn // Tuần tin tức. - ngày 20 tháng 3 năm 2024. - tr. 16

Nhằm đạt mục tiêu đến năm 2025 xây dựng tỉnh trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng trung du miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội, Thái Nguyên hiện đang tập trung triển khai thực hiện 11 dự án đầu tư hạ tầng giao thông đầu tư theo hướng đồng bộ, tăng tính liên kết vùng theo các trục, giúp kết nối trong phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và văn hóa Thái Nguyên với các vùng, miền trong khu vực phía Bắc. Điển hình là Dự án đường vành đai V đoạn qua khu vực tỉnh Thái Nguyên, đoạn từ huyện Phú Bình nối với tỉnh Bắc Giang có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, được triển khai xây dựng từ năm 2011 có tổng chiều dài hơn 6,6 km, điểm đầu thuộc xã Tân Đức, huyện Phú Bình (giáp với xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) và điểm cuối tại thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, kết nối với Quốc lộ 37 cùng các đoạn tuyến đường vành đai V đã được đầu tư xây dựng. Ông Phạm Quang Anh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên cho biết: Đề đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt, trong thời gian tới, Sở tham mưu cho tỉnh đẩy mạnh cơ chế phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho các địa phương về đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vận tải. Trong số đó, ưu tiên lĩnh vực đường bộ; tập trung phần đầu hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng công trình các dự án do Sở làm chủ đầu tư và giải ngân 100% các nguồn vốn được giao; đơn đốc tiến độ, chất lượng đối với các công trình giao thông trọng điểm, liên kết vùng, dự án giao thông hoàn thiện hạ tầng phía Nam tỉnh...

**11. HOÀNG NAM. Thái Nguyên: Vì sao mỏ cát Đồng Ngọc - Hà Châu bị cản trở khai thác /** Hoàng Nam, Hoa Linh Lan // Khoa học & đời sống. - ngày 21 tháng 3 năm 2024. - tr. 18

Việc khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thuộc địa bàn xã Nga My và Hà Châu, huyện Phú Bình, được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp phép, nhưng vấp phải sự phản ứng của người dân. Theo tìm hiểu của Phóng viên mỏ khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng Nga My - Đồng Ngọc được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xây dựng Hà Nội từ năm 2016. Quy mô diện tích đất sử dụng của dự án khoảng 31ha, diện tích khu vực khai thác 29,3ha, công suất khai thác 36.000m<sup>3</sup>/năm, tổng trữ lượng gần 700.000m<sup>3</sup>. Tổng mức đầu tư trên 10,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc làm này đã vấp phải sự phản ứng của một số hộ dân. Khi doanh nghiệp tiến hành các hoạt động khai thác, một số người dân xóm Đồng Ngọc cản trở quyết

liệt, dẫn đến không ít lần xảy ra xô xát giữa người dân với nhân viên của doanh nghiệp. Vì phần đất doanh nghiệp được cấp để khai thác cát sỏi nằm giữa đất canh tác của người dân với dòng sông Cầu, người dân nêu quan điểm, việc doanh nghiệp lập rào chắn sẽ làm ảnh hưởng hoạt động canh tác, chăn thả gia súc của họ. Ông Hoàng Văn Oanh - Chủ tịch UBND xã Hà Châu - khẳng định, mỏ cát Đồng Ngọc - Hà Châu đã hoàn tất thủ tục pháp lý, đủ điều kiện để hoạt động. Để công khai, minh bạch vị trí ranh giới mỏ đã cấp, tránh tình trạng làm mất an ninh trật tự, chủ mỏ cát sỏi, chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng của huyện, tỉnh đã tổ chức công khai cắm mốc trước sự chứng kiến của các hộ dân có đất canh tác tại khu vực lân cận. Mặc dù trước đó xã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, nhưng triển khai cắm mốc ngoài thực địa, nhiều người dân vẫn phản ứng gay gắt, dẫn đến việc cắm mốc phải tạm dừng để đảm bảo an ninh trật tự. UBND xã tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân không nên tụ tập đông người, tránh những hành động quá khích để xảy ra hậu quả không mong muốn. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình để kịp thời xử lý tình huống không mong đợi. Mặt khác, Lãnh đạo xã cũng báo cáo cấp trên để có phương án xử lý tốt nhất, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của người dân và doanh nghiệp...

**12. KHÁNH AN. Thái Nguyên: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng tháng công nhân / Khánh An // Đại đoàn kết. - ngày 26 tháng 3 năm 2024. - tr. 4**

Theo thông tin từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, Tháng Công nhân (từ ngày 01/5- 31/5) sẽ được triển khai trên địa bàn tỉnh với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Theo đó, LĐLĐ tỉnh sẽ phối hợp thực hiện các chương trình: “Đổi thoại tháng 5”; “Tiếp xúc chuyên đề với cử tri công nhân”; “Cảm ơn người lao động”, tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên với công nhân, viên chức, lao động, tập trung vào các dự án Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)... Bên cạnh đó, đơn vị sẽ phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động với đoàn viên, người lao động theo Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Cùng với đó, các cấp công đoàn tổ chức tôn vinh, khen thưởng, thăm hỏi, tặng quà người lao động; phối hợp tổ chức diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân” để đối thoại, lắng nghe đoàn viên, người lao động đề xuất ý tưởng, giải pháp nâng cao năng suất lao động, phát triển sản xuất, kinh doanh... Chương trình “Khỏe để lao động, sản xuất”, cũng là điểm nhấn được các cấp công đoàn tổ chức với những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao gắn với Lễ phát động, hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 và kỷ niệm 138 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5...

**13. Thái Nguyên tích cực hưởng ứng giờ trái đất // Nhân dân. - ngày 27 tháng 3 năm 2024. - tr. 11**

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024, sản lượng điện tiết giảm của Thái Nguyên nhờ tắt điện từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 23/3/2024 là khoảng 10 nghìn kWh (tương đương trị giá khoảng 20 triệu đồng). Trước đó, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và Công ty Điện lực Thái Nguyên phát động chiến dịch truyền thông nhằm kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào khoảng thời gian trên. Cùng với đó, hệ thống thiết bị điện chiếu sáng công cộng tại nhiều tuyến phố lớn cũng được cắt giảm công suất hoạt động; nhiều doanh nghiệp có sản lượng tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên thực hiện điều chỉnh phụ tải, dịch chuyển phụ tải...

**14. THẾ BÌNH. Huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng vùng khó khăn / Thế Bình // Nhân dân. - ngày 27 tháng 3 năm 2024. - tr. 11**

Với khoảng 400 nghìn người dân tộc thiểu số, chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh, chủ yếu sinh sống ở các huyện miền núi Võ Nhai, Định Hóa, Phú Lương, Đồng Hỷ còn nhiều khó khăn, chưa bắt kịp so với các địa phương khác trong tỉnh, trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư hạ tầng thiết yếu, nhất là đường giao thông để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống người dân. Xác định đây là chương trình trọng điểm, đầu tư toàn diện, từ năm 2022 Thái Nguyên tập trung chỉ đạo triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn. Chỉ tính trong hai năm 2022 và 2023, toàn tỉnh triển khai đầu tư xây dựng 268 công trình hạ tầng theo chương trình này, đến hết năm 2023 có 176 công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng. Trưởng ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên Phan Đức Cường cho biết: Các công trình này được giao cho cấp huyện, xã làm chủ đầu tư, trong quá trình triển khai, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, chất lượng để đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất, đời sống người dân...

**15. QUANG LINH. Đồn lực tiêm vaccin phòng bệnh dại trên chó, mèo / Quang Linh // Nông nghiệp Việt Nam. - ngày 27 tháng 3 năm 2024. - tr. 14**

Theo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Thái Nguyên, từ đầu năm 2024 đến nay, có trên 1.000 người bị chó, mèo cắn phải đi điều trị dự phòng tại các Trung tâm y tế tại địa phương. Đặc biệt, có 1 người tử vong do mắc bệnh Dại tại xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên). Trước diễn biến khó lường của việc lây lan bệnh dại, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra văn bản chỉ đạo, yêu cầu Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn, nâng



cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong phòng, chống bệnh dại. Hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong việc nuôi, quản lý chó, mèo và các loại động vật khác có nguy cơ gây bệnh, nhất là việc tiêm vacxin phòng, chống bệnh dại cho chó, mèo. Cùng với đó, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý đàn chó, mèo nuôi, phòng, chống bệnh dại ở động vật theo đúng quy định...

**16. M. KHÁNH. Thái Nguyên: 101/177 đơn vị hoàn thành Đại hội MTTQ cấp xã / M. Khánh // Đại đoàn kết. - ngày 28 tháng 3 năm 2024. - tr. 5**

Tính đến nay, toàn tỉnh có 101/177 xã, phường, thị trấn đã hoàn thành đại hội MTTQ cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Trong đó, 29/29 xã, thị trấn của huyện Đại Từ đã hoàn thành đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, đại hội MTTQ cấp xã đều được các địa phương tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc dân chủ; đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn cũng tập trung trí tuệ đánh giá kết quả công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024, đề ra mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029. Theo kế hoạch, đại hội MTTQ cấp xã sẽ hoàn tất trong tháng 4. MTTQ tỉnh đang chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban MTTQ các huyện, thành phố tập trung hoàn thiện, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tiến tới đại hội đại biểu MTTQ huyện, thành phố trong tháng 6. Ủy ban MTTQ tỉnh dự kiến tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong tháng 7.

## II. PHÁP LUẬT

**17. DŨNG MINH. Con nghiện mang bình xịt hơi cay hỏi mua điện thoại rồi... cướp / Dũng Minh // Công an nhân dân. - ngày 17 tháng 3 năm 2024. - tr. 5**

Ngày 15/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Minh, SN 1994, trú tại xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Minh nghiện ma túy, không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Tối 14/3, Minh mặc trang phục kín, mang theo một bình xịt hơi cay và đi mô tô đến một cửa hàng mua bán điện thoại tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ. Tại đây, đối tượng vào cửa hàng, quan sát thấy có 2 người ở phía trong nên giả vờ hỏi mua điện thoại với giá khoảng 13 triệu đồng. Khi chủ cửa hàng tư vấn, đưa ra hai chiếc điện thoại iPhone, Minh cầm xem, sau đó hẹn sẽ quay trở lại mua. 30 phút sau, Minh đi bộ quay lại cửa hàng, tiếp tục hỏi xem điện thoại, rồi bất ngờ dùng bình hơi cay xịt vào những người có mặt trong cửa hàng, cướp đi 2 chiếc điện thoại iPhone. Sau khi đối tượng bỏ chạy, chủ cửa hàng đã đuổi theo, truy hô nên Minh hoảng sợ, đặt 2 chiếc điện thoại vừa cướp được xuống đường, chạy

thoát. Sau đó đối tượng cởi bỏ quần áo, gửi nhờ mô tô tại một hộ dân rồi bắt taxi về nhà người quen ngủ nhờ. Sáng hôm sau, khi đối tượng quay trở lại thị trấn Hùng Sơn để lấy xe mô tô thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

*\* Tin liên quan còn được đăng tải trên báo:*

*- Báo An ninh Thủ đô (ngày 18/3/2024) tr. 14*

**18. CHÍNH NHI. Cán bộ nào của Đại học Thái Nguyên “dính” đến AIC? / Chính Nhi // Cựu Chiến binh Việt Nam. - ngày 20 tháng 3 năm 2024. - tr. 13**

Quá trình điều tra vụ án AIC, Cơ quan Công an đã điều tra, làm rõ một số đơn vị có dính líu, liên quan đến 1 số gói thầu do AIC trúng thầu tại một số tỉnh thành, lĩnh vực. Một số cán bộ “dính” đến các gói thầu do AIC trúng thầu đã bị xem xét, xử lý nghiêm minh. Với Đại học Thái Nguyên, theo tài liệu PV có được, năm 2015, đơn vị này có quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ chuyên gia đấu thầu và Tổ thẩm định đấu thầu các gói thầu thuộc Dự án nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hình thức E-learning tại Đại học Thái Nguyên. Theo đó, Giám đốc Đại học Thái Nguyên khi đó là GS. TS. Đặng Kim Vui đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ chuyên gia đấu thầu và Tổ thẩm định đấu thầu (gọi tắt là Ban chỉ đạo) các gói thầu này. Liên quan đến gói thầu trên, trao đổi với phóng viên, PGS. TS. Nguyễn Thanh Hà - Phó chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên cho biết: “Vụ việc liên quan đến gói thầu là có. Tuy nhiên, về nội dung cụ thể về gói thầu ra sao, cái này xin phép không trả lời vì Bộ đang làm”... Được biết, liên quan đến Dự án này, năm 2017, tại Thông báo xét duyệt quyết toán năm 2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo (GDĐT) gửi Đại học Thái Nguyên có nội dung thông báo về “công tác mua sắm đấu thầu”. Qua kiểm tra hồ sơ, Bộ GDĐT có nhận xét như sau: “Dự án gồm 2 gói thầu đều vi phạm quy định về việc nêu cụ thể nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa (Khoản 7 Điều 12 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu). Cả hai gói thầu đều do Công ty cổ phần Tiên bộ Quốc tế (AIC) trúng thầu với giá trúng thầu là 60.232.100.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu gần như không có (chỉ đạt 0,064%). Quyết định số 5406/QĐ-BGDĐT ngày 10-11-2015 của Bộ GDĐT phê duyệt dự toán và danh mục thiết bị chi tiết đến tiêu chí kỹ thuật của từng thiết bị. Tuy nhiên, đơn vị đã tiếp tục điều chỉnh danh mục, thông số kỹ thuật lần 2 tại thời điểm ngay sau khi đấu thầu, ký hợp đồng với nhà thầu mà không tiến hành thẩm định lại giá gói thầu bởi đơn vị có chức năng, chỉ có đề xuất của nhà thầu và đánh giá của bộ phận chuyên môn thuộc chủ đầu tư. Việc đơn vị không thẩm định giá và báo cáo Bộ GDĐT khi thực hiện là chưa đúng quy định”. Đáng chú ý, thông báo xác định “Đơn vị và nhà thầu ký thỏa thuận gia hạn thực hiện hợp đồng nhưng không thực hiện gia hạn Bảo lãnh thực hiện hợp đồng”!...

### III. KINH TẾ

**19. Giá trị xuất khẩu hàng hoá của tỉnh Thái Nguyên tăng 27,6% //**  
Nhân dân. - ngày 06 tháng 3 năm 2024. - tr. 11

Mặc dù tháng 2/2024 trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và bối cảnh nền kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn, thách thức, song các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực vượt khó, xác lập đơn hàng mới, góp phần để kết quả xuất khẩu của Thái Nguyên đạt cao. Cụ thể, tổng giá trị xuất khẩu (GTXK) hàng hóa của tỉnh đạt 2,52 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu của khu vực kinh tế nhà nước đạt 1,5 triệu USD (tăng 1,1%); xuất khẩu của khu vực kinh tế tư nhân đạt 51,7 triệu USD (giảm 6,2%); xuất khẩu khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 2,47 tỷ USD (tăng 5,5%). Như vậy, lũy kế 2 tháng đầu năm, tổng GTXK hàng hóa toàn tỉnh ước đạt 6,3 tỷ USD, tăng 27,6% so với cùng kỳ. Năm 2024, Thái Nguyên đặt mục tiêu GTXK đạt 29,31 tỷ USD.

**20. HÀ THANH. Đổi mới công nghệ, nông dân làm giàu với chè sạch /**  
Hà Thanh, Kiều Hải // Nông thôn ngày nay. - ngày 19 tháng 3 năm 2024. - tr. 6

HTX Chè an toàn Sơn Thành (xóm Lũng 2, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) được thành lập năm 2011 với 7 thành viên tham gia. Thời điểm đó, HTX quản lý diện tích chè trên 5ha. Trải qua 13 năm phát triển, ngoài 7 thành viên ban đầu, HTX còn liên kết với 18 hộ dân nâng tổng diện tích vùng chè nguyên liệu lên trên 10ha. Toàn bộ diện tích chè này đều được chăm sóc theo quy trình VietGAP đảm bảo sản xuất an toàn. Trong quá trình sản xuất, các thành viên, hộ liên kết được HTX phát “sổ nhật ký nông hộ” để ghi chép toàn bộ quy trình chăm sóc, thời gian bón phân, thuốc bảo vệ thực vật, thời điểm thu hái... góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Những hộ dân tuân thủ quy trình sản xuất an toàn, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao được HTX thu mua với giá ổn định, cao hơn giá thị trường 10.000 - 20.000 đồng/kg. Chia sẻ với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt, bà La Thị Tâm - Giám đốc HTX Chè an toàn Sơn Thành cho biết: Sau khi tạo được sản phẩm an toàn, chất lượng, HTX tập trung vào quảng bá, nâng tầm thương hiệu cho sản phẩm, nhằm gia tăng giá trị, nâng cao thu nhập cho các thành viên. Ban đầu, HTX chủ động tiếp cận các khách hàng quen trên địa bàn để giới thiệu, quảng bá và tiếp thị sản phẩm. Đồng thời, HTX tích cực tham gia các hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là các tỉnh xa ở miền Trung và miền Nam, nơi thị trường tiêu thụ còn khá rộng. Nhờ quy trình sản xuất an toàn, chất lượng vượt trội, sản phẩm chè của HTX nhanh chóng chinh phục nhiều khách hàng. Các đại lý tiêu thụ chè của HTX liên tục được mở ở các tỉnh như Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình, Gia Lai...

**21. THẾ BÌNH. Thái Nguyên quyết liệt tháo gỡ vướng mắc tại các dự án đầu tư / Thế Bình // Nhân dân. - ngày 23 tháng 3 năm 2024. - tr. 8**

Nhờ kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, hạ tầng giao thông thuận lợi, tích cực cải cách thủ tục hành chính và môi trường đầu tư kinh doanh nên tỉnh Thái Nguyên thu hút nhiều dự án đầu tư công nghiệp, đô thị, dịch vụ... với số vốn rất lớn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, do nhiều nguyên nhân khác nhau đã làm cho nhiều dự án gặp khó khăn, vướng mắc, lãng phí nguồn lực về đất đai, vốn đầu tư. Thời gian vừa qua, các địa phương, các ngành chức năng, nhất là Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tiếp tục triển khai các dự án này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Việt Hùng cho biết: “Những năm gần đây, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức đối thoại, gỡ gỡ doanh nghiệp mỗi năm ít nhất là hai lần; đồng thời chúng tôi chỉ đạo chính quyền tất cả các huyện, thành phố, sở, ngành thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án của nhà đầu tư. Đến cuối năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giải quyết xong gần 30 dự án có khó khăn, vướng mắc với tổng số vốn lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng”...

**22. THĂNG BẢY. Công ty TNHH MTV X20 Thái Nguyên: Chú trọng xây dựng đội ngũ công nhân có trình độ, tay nghề cao / Thăng Bẩy // Quân đội nhân dân. - ngày 23 tháng 3 năm 2024. - tr. 2**

Ngày 22/3/2024, Công ty TNHH MTV X20 Thái Nguyên, Công ty Cổ phần X20, Tổng cục Hậu cần tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (24/3/1974 - 24/3/2024). Từ một đơn vị may gia công với cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, máy móc thiết bị cũ kỹ, lạc hậu... đến nay Công ty TNHH MTV X20 Thái Nguyên đã được đầu tư nhiều trang thiết bị, công nghệ hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cả 3 khâu quản trị; điều hành và tổ chức sản xuất. Doanh thu, lợi nhuận và thu nhập bình quân đều tăng trưởng ổn định. Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tích cực nghiên cứu mở rộng thị trường; chú trọng công tác đào tạo đội ngũ công nhân có trình độ, tay nghề cao.

**23. VIẾT HÀ. Chàng trai Tày mê làm chè sạch / Viết Hà // Tiền phong. - ngày 26 tháng 3 năm 2024. - tr. 10**

Anh Hoàng Văn Tuấn (SN 1993, xã Phú Đô, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên), có tình yêu, đam mê với cây chè, quyết khởi nghiệp bằng đặc sản quê hương. Năm 2022, Tuấn thành lập Hợp tác xã Trà an toàn Phú Đô cùng nông dân làm chè sạch. Hoàng Văn Tuấn chia sẻ, Phú Đô là thung lũng trồng, sản xuất chè xanh nổi tiếng của Thái Nguyên. Thế nhưng rất tiếc tài nguyên, thương hiệu quý

giá đó chưa được phát huy, khiến người trồng chè ở quê Tuấn vẫn có cuộc sống bấp bênh, vất vả. Nguyên nhân dẫn đến không phát huy được lợi thế, do quá trình sản xuất chè của nông dân phụ thuộc vào hóa chất, phân hóa học sẽ làm hủy hoại môi trường, hủy hoại đất, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người trồng chè, cũng như người tiêu dùng. Sớm nhận thấy xu hướng, giá trị của việc sản xuất chè hữu cơ, chàng thanh niên người Tày từ khi còn là sinh viên đã quyết học tập, nghiên cứu về sản xuất chè hữu cơ, khi ra trường về quê phát triển thương hiệu chè xanh an toàn. Bất cứ ai bắt đầu khởi nghiệp đều sẽ gặp khó khăn, đối với một người mới ra trường như Tuấn lại càng khó khăn hơn. Được sự đồng thuận của bố mẹ, Tuấn vay vốn ngân hàng, vay người thân, bạn bè gây dựng cơ sở sản xuất, thành lập Hợp tác xã Trà an toàn Phú Đô. Anh Tuấn cho biết: “Diện tích sản xuất chè của Hợp tác xã ngày một mở rộng, hiện tôi liên kết với 23 hộ dân, nâng diện tích trồng chè lên 15,2 héc ta. Doanh thu của hợp tác xã đạt 6 tỷ đồng. Sản phẩm chè Phú Đô được tiêu thụ trên thị trường 54 tỉnh thành trên cả nước và được xuất khẩu ra thị trường các nước Nhật Bản, Dubai”...

**24. PHẠM HIẾU. Dấu ấn kiểm lâm bảo vệ rừng Việt Bắc /** Phạm Hiếu, Quang Linh // Nông nghiệp Việt Nam. - ngày 29 tháng 3 năm 2024. - tr. 8

Điểm nổi bật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Thái Nguyên thời gian qua là xây dựng địa bàn không có điểm nóng về khai thác, kinh doanh lâm sản trái phép. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên, trong năm 2023, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn đã phát hiện hơn 100 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, xử phạt hành chính 95 vụ, chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra xử lý hình sự 7 vụ, tịch thu 113,213m<sup>3</sup> gỗ, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 700 triệu đồng. Thực tế cho thấy, nhờ làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, tình hình an ninh rừng trong các khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh cơ bản giữ ổn định. Tình trạng lén lút chặt phá, xâm lấn đất rừng, chặt phá rừng tự nhiên, rừng nghèo, rừng hỗn giao nửa gỗ để lấy đất trồng rừng nguyên liệu... đã được phát hiện sớm và ngăn chặn, xử lý kịp thời... Đến nay, tỉnh Thái Nguyên có 3/5 chủ rừng quản lý rừng đặc dụng, rừng sản xuất được phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững với tổng diện tích trên 34.400ha. Năm 2023, các Hạt Kiểm lâm đã rà soát gần 12.000ha rừng để hướng dẫn các chủ rừng thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng, đồng thời phối hợp với các địa phương tổ chức thành công 15 cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại các huyện, thành phố... Ông Lê Cẩm Long, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Điểm nổi bật trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở Thái Nguyên đó là việc các cấp, các ngành đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần xây dựng địa bàn không có điểm nóng về khai thác, phát phá, vận chuyển, kinh doanh lâm sản trái phép”...

**25. PHẠM HIẾU. Thái Nguyên: Mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp 1.000.000 tỷ đồng / Phạm Hiếu, Quang Linh // Nông nghiệp Việt Nam. - ngày 29 tháng 3 năm 2024. - tr. 7**

Trong quý I/2024, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt hơn 203.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, đạt hơn 19% kế hoạch cả năm. Theo đó, công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp chủ yếu với giá trị gần 190.00 tỷ đồng, chiếm hơn 93% tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Năm 2024, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp hơn 1.000.000 tỷ đồng. Theo tính toán của Cục Thống kê, để hoàn thành kế hoạch đề ra, giá trị sản xuất công nghiệp trong các tháng tiếp theo phải đạt hơn 850.000 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 9% so với cùng kỳ và tăng gần 40% so với kết quả của quý I/2024. Tỉnh Thái Nguyên xác định tuy đây là mục tiêu khó nhưng có cơ sở để hoàn thành với sự chỉ đạo quyết liệt và linh hoạt, nhạy bén của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp. Những năm gần đây, tỉnh Thái Nguyên đã và đang tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu phục vụ thu hút đầu tư, trọng tâm là hạ tầng về giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Hiện nay, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ một số dự án trọng điểm như: Tuyến đường liên kết Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc; đường vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án nâng cấp, mở rộng đường Gom đoạn từ nút giao Yên Bình đến Khu công nghiệp Yên Bình... Cùng với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và các cơ chế chính sách khuyến khích sẽ tạo thêm lực hút với các nhà đầu tư, trong đó có lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Điều này góp phần tăng tốc sản xuất công nghiệp, hướng tới hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm và phát triển Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp theo hướng hiện đại trong khu vực...

#### **IV. VĂN HÓA, GIÁO DỤC, Y TẾ, THỂ DỤC THỂ THAO**

**26. Trùng tu, tôn tạo Di tích lịch sử Báo Nhân dân tại Định Hóa, Thái Nguyên // Nhân dân. - ngày 13 tháng 3 năm 2024. - tr. 8**

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951- 11/3/2024), ngày 12/3/2024, tại xóm Khuôn Nhà, xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Báo Nhân Dân tổ chức lễ động thổ công trình tôn tạo di tích lịch sử Nhà in của Báo Sự Thật - tiền thân của Báo Nhân Dân. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lê Quốc Minh ôn lại truyền thống vẻ vang của Báo Nhân Dân qua các thời kỳ cách mạng; những đóng góp trong thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng chí gửi lời cảm ơn sâu sắc sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa nói

chung, xã Quy Kỳ nói riêng trong thời gian Báo hoạt động tại đây; mong bà con nhân dân, chính quyền địa phương tạo kiện thuận lợi để Báo Nhân Dân có mặt bằng triển khai Dự án đảm bảo tiến độ đề ra. Nhân dịp này, Báo Nhân dân trao hai phần quà tặng xóm Khuôn Nhà và xã Quy Kỳ.

**27. QUANG THỊNH. Kim Thanh, Bích Thùy gia nhập CLB nữ Thái Nguyên / Quang Thịnh // Tuổi trẻ. - ngày 15 tháng 3 năm 2024. - tr. 16**

Chiều 14/3/2024, CLB bóng đá nữ Thái Nguyên đã tổ chức lễ ký hợp đồng và công bố ba tân binh trong mùa giải 2024 là thủ môn Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Bích Thùy và Trần Thị Thu. Ba tuyển thủ Việt Nam sẽ khoác áo CLB nữ Thái Nguyên với bản hợp đồng hai năm. Theo tìm hiểu, Kim Thanh và Bích Thùy nhận lót tay 400 triệu đồng/năm và 30 triệu đồng/tháng. Thủ môn Kim Thanh là Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2023, người hùng của tuyển nữ Việt Nam ở World Cup nữ 2023 trong trận đấu với tuyển Mỹ. Cô từng cản phá quả 11m của Alex Morgan. Tiền vệ Bích Thùy là Quả bóng đồng Việt Nam 2023 và góp phần lớn vào chức vô địch quốc gia 2023 của CLB nữ TP.HCM. Trần Thị Thu cũng là trụ cột của tuyển Việt Nam và CLB nữ TP.HCM. Cả ba tuyển thủ đều không đạt được thỏa thuận cá nhân với CLB nữ TP.HCM và ra đi hồi đầu tháng 1/2024. Cuộc chia tay của bộ ba tuyển thủ cùng với hai cựu cầu thủ TP.HCM trước đó là Nguyễn Thị Mỹ Anh và Lê Hoài Lương là cú sốc lớn với bóng đá nữ TP.HCM trong hai năm qua. Ngược lại, với sự đầu tư mạnh mẽ về tài chính và nhân sự, CLB nữ Thái Nguyên kỳ vọng sẽ tạo ra một môi trường chuyên nghiệp cho nữ cầu thủ, đồng thời tham gia cuộc đua vô địch ở Giải vô địch quốc gia.

**28. THẾ BÌNH. Thái Nguyên bảo tồn, phát huy di sản văn hoá phi vật thể / Thế Bình // Nhân dân. - ngày 20 tháng 3 năm 2024. - tr. 12**

Những năm qua, nhất là từ năm 2020 đến nay, tỉnh Thái Nguyên coi trọng công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, góp phần ổn định, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Thời gian vừa qua, tỉnh Thái Nguyên đã khôi phục, phát huy giá trị di sản; đến nay toàn tỉnh có 19 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tiêu biểu như múa rối cạn của dân tộc Tày làng Thẩm Rộc và Du Nghệ ở huyện Định Hóa; múa tấc xình của dân tộc Sán Chay ở huyện Phú Lương, lễ hội núi Văn 0- núi Võ ở huyện Đại Từ; tri thức trồng và chế biến chè Tân Cương ở thành phố Thái Nguyên; 18 nghệ nhân được vinh danh nghệ nhân nhân dân và nghệ nhân ưu tú. Bên cạnh đó, còn có hàng trăm di sản, nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc cũng đang được bảo tồn, trao truyền, phát huy trong đời sống. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên cho biết, với sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, nhất là các địa phương đã coi trọng, hỗ trợ thành lập các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ làm cơ

sở phục hồi hát Then - Đàn tính, hát dân ca-dân vũ của các dân tộc Tày, Nùng, Sán Chay, Dao, H'Mông và các dân tộc thiểu số khác để bảo tồn, gìn giữ, phát huy các bản sắc văn hóa dân tộc. Nhờ đó các lễ hội truyền thống, trò chơi dân gian, văn hóa ẩm thực được khôi phục, phát triển nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân và du khách. Khi các di sản văn hóa phi vật thể được bảo tồn, tinh và các địa phương tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá rộng rãi để các di sản đặc sắc này phát huy giá trị, lan tỏa rộng rãi, làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân...

**29. T. SƯƠNG. Cấp phép khai quật khảo cổ tại di chỉ Mái đá Ngườm / T. Sương // Văn hoá. - ngày 20 tháng 3 năm 2024. - tr. 2**

Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch đã ban hành Quyết định số 628/QĐ-VHTTDL cho phép Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, thời gian khai quật từ ngày 20/3/2024 đến ngày 10/4/2024, trên diện tích 06m<sup>2</sup>. Chủ trì khai quật là ông Phạm Thanh Sơn, Viện Khảo cổ học. Trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho Nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa. Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó. Sau khi kết thúc đợt khai quật, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã khai quật trong thời gian chậm nhất 01 (một) tháng và báo cáo khoa học trong thời gian chậm nhất 01 (một) năm, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trước khi công bố kết quả của đợt khai quật, cơ quan được cấp giấy phép trao đổi, thống nhất với Cục Di sản văn hóa.

**30. DŨNG MINH. Đổi mới giáo dục pháp luật trong các trường học ở Thái Nguyên / Dũng Minh // Công an nhân dân. - ngày 21 tháng 3 năm 2024. - tr. 5**

Nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, giúp phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường, thời gian qua các ngành chức năng của tỉnh Thái Nguyên đã tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các nhà trường với nhiều hình thức đa dạng. Đại úy Lê Hoàng Hà, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu, Công an TP. Thái Nguyên cho biết: "Thời gian qua, tình trạng người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội trên địa bàn thành phố gia tăng, với các thủ đoạn ngày càng tinh vi. Vì thế, trong buổi tuyên truyền, chúng tôi đã dẫn chứng các vụ việc cụ thể, giúp cán bộ,



giáo viên và học sinh tiếp nhận dễ hiểu nhất. Từ đó, hình thành thói quen chấp hành pháp luật, ngăn ngừa tình trạng vi phạm trên không gian mạng"... Nhờ đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật trong học đường, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn tỉnh thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, giữ vững nền nếp, kỷ cương trường học, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên...

**31. HOÀNG HƯNG. Bản người Tày trong lòng thành phố** / Hoàng Hưng // Quân đội nhân dân. - ngày 31 tháng 3 năm 2024. - tr. 6

Nằm trong lòng TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), bản Thái Hải thuộc xóm Mỹ Hào, xã Thịnh Đức là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Tày với những mái nhà sàn núp dưới tán rừng xanh biếc. Đồng bào người Tày nơi đây luôn đoàn kết, gắn bó, nỗ lực bảo tồn, gìn giữ các nét văn hóa đặc sắc của dân tộc, hài hòa giữa truyền thống với hiện đại để xây dựng cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc./.

**THƯ VIỆN TỈNH THÁI NGUYÊN**